

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VŨ THƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số 130 UBND-TTYT

Vũ Thư, ngày 19 tháng 02 năm 2020

V.v Đẩy mạnh công tác phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng COVID-19.

Kính gửi:

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội huyện
- Các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện
- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh; đến nay trên địa bàn huyện chưa có ca bệnh dịch xảy ra.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện còn một số nơi vẫn còn tình trạng người vào khu di tích, lễ hội, chợ...không đeo khẩu trang, người đi từ vùng có dịch về địa phương chưa được quản lý, cách ly triệt để...Một số địa phương, đơn vị có biểu hiện lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện công văn số 470/UBND-VX, công văn số 539/UBND-VX của UBND tỉnh Thái Bình; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị tại địa phương; Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với cán bộ y tế thôn, xã kiểm soát, quản lý người đi từ vùng dịch về (Bao gồm những người đi từ vùng dịch ngoài nước và trong nước), để tiếp cận, giám sát, cách ly theo đúng quy định. Việc quản lý, cách ly, phòng chống dịch (phải nắm chắc, cụ thể từng đối tượng, ở đâu về, về ngày nào để tư vấn hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch và có phương án cách ly cụ thể, theo dõi tình trạng sức khỏe) theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: bố trí bàn rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn ngay tại cửa ra vào đơn vị, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và những người đến liên hệ công tác rửa tay, đeo khẩu trang và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch khác.

Chỉ đạo đài truyền thanh xã thường xuyên cập nhật thông tin về mức độ lây lan của dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng bệnh của nhân dân, tránh tư tưởng chủ quan lơ là hoặc hoang mang thái quá.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Chủ động, triển khai tổng vệ sinh tiêu

